



# จดหมายข่าว

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  
เชี่ยวชาญออกแบบ สรรค์สร้างยั่งยืน



ฉบับที่ 1

วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2567

## จดหมายข่าว สกอ. ประจำเดือนพฤษภาคม

## คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ. จัดงาน KMUTNB Architecture and Design Expo 2024 ภายใต้แนวคิด “เชี่ยวชาญออกแบบ สรรค์สร้างยั่งยืน”



คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) จัดงาน KMUTNB Architecture and Design Expo 2024 นิทรรศการงานวิทยานิพนธ์ศิลปนิพนธ์ และโครงการพิเศษ ครั้งใหญ่ของเหล่านักออกแบบรุ่นใหม่ นักศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมฯ ที่พร้อมนำเสนอแนวคิด “เชี่ยวชาญออกแบบ สรรค์สร้างยั่งยืน” เพราะเราเชื่อว่าเราสามารถออกแบบเมืองในอุดมคติที่ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน เช่นเดียวกับหลักของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน



โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เชียงฉิน อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ธนา อนันต์อาชา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วยแขกรับเชิญจากสมาคมวิชาชีพตัวแทนผู้ประกอบการที่ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารและนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีเปิด จากนั้นมีพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของคณะสถาปัตยกรรมฯ ได้แก่ คุณกรีน (อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล) นักร้องจากบ้านเอเอฟและนักแสดงผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง และน้องไบตอง ผู้ได้รับรางวัลจากการแข่งขันออกแบบในระดับนานาชาติ





เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พ.ค. 2567 📌

นายเจษฎา ประภาสวัต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตบางซื่อ เชิญคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ. นำโดย รศ.ดร.ธนา อนันต์อาษา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ และอาจารย์ ดร.สุภา ขจรฤทธิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและอาคารสถานที่ ในฐานะผู้วางแนวทางการออกแบบ เข้าร่วมตรวจสอบพื้นที่ว่างของการทางรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณสถานีบางซื่อใต้ทางพิเศษประจิมรัถยา จากถนนประชาชื่นถึงถนนกรุงเทพ-นนทบุรีระยะทางร่วมกว่า 1 กิโลเมตร เพื่อจัดทำสวน 15 นาที โดยจะดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์จัดทำสวนหย่อมและทางเดินวิ่งออกกำลังกาย ทั้งนี้ต้องดำเนินการร่วมประสานหารือกับผู้แทนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้แทนบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และผู้แทนกรมทางหลวงชนบท



โครงการอบรมสร้างเสริมทักษะทางศิลปะเพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชน  
อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การวาดลายเส้นคาแรคเตอร์คน”

วิทยากรโดย อาจารย์อมรรัตน์ ชินธนวัฒน์ น้อง ๆ จากชุมชนต่าง ๆ ที่ผ่านการคัดเลือก โดยทางมูลนิธิเวชดุสิต ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มทักษะทางศิลปะในครั้งนี้เด็กๆได้รับความสุขและสนุกสนานในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการวาดลายเส้นคาแรคเตอร์คนกับโครงการที่จัดขึ้น โดยมีคุณหทัยกาญจน์ รุ่งเรือง ผู้จัดการกิจการเพื่อสังคม มูลนิธิเวชดุสิตฯ ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มจพ. ร่วมจัดให้มีโครงการดี ๆ นี้เกิดขึ้น วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 เวลา: 08.00 – 16.00 น.

กิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่เป็นการส่งเสริมทักษะทางศิลปะให้กับน้องๆ แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองและเสริมสร้างศักยภาพในการใช้ชีวิตในชุมชนต่อไป



งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ  
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ  
Ins. 02-555-2000 ต่อ 6831

# KMUTNB KM Sharing Day 2024

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ปิติสัมพันธ์ อินทพิชัย อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการงานออกแบบและพัฒนาธุรกิจกับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ในการการถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบโปสเตอร์ในหัวข้อการถ่ายภาพสินค้าเบื้องต้นด้วยมือถือและอุปกรณ์ช่วยในการจัดแสงและการนำเสนอองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนโดยอาจารย์อมรรัตน์ ชินธนวัฒน์ และอาจารย์จอร์จ เคदारี อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบภายในในหัวข้อสัดส่วนมนุษย์ของการออกแบบห้องนอนและสัดส่วนมนุษย์ของการออกแบบเพื่อผู้สูงอายุ โดยภายในโครงการได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เขียงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานเปิดและมอบรางวัลดังกล่าวในงานวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KMUTNB KM Sharing Day 2024 วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

